

บทที่ 1

บทนำ



ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ก่อนหน้าที่ แสร์ จะคิดทฤษฎีจริยศาสตร์ขึ้นนั้น เป็นระยะที่การศึกษาจริยศาสตร์โดยวิธีวิเคราะหฺจากความหมายและหน้าที่ของภาวจริยะกำลังอยู่ในความนิยมของนักปรัชญาในสมัยนั้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีอารมณ์นิยมนับว่าได้รับความสนใจอย่างสูง และเป็นที่ยอมรับของคนเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากผลของการวิเคราะหฺของทฤษฎีอารมณ์นิยมที่ว่าศัพท์จริยะใช้เพียงแสดงและกระตุ้นทัศนคติหรือการกระทำ การอ้างเหตุผลทางจริยะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากเป็นเพียงการนำเอาข้อเท็จจริงบางอย่างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ฟังเท่านั้น จึงทำให้ดูเหมือนกับว่าจริยศาสตร์เป็นกระบวนการ เหมือนกับการ โฆษณาชวนเชื่อที่พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนเท่านั้น ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผลทางจริยะแต่อย่างใด

ทฤษฎีจริยศาสตร์ของ แสร์ เป็นการพยายามนำเอาเรื่องความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผลทางจริยะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหฺศัพท์จริยะว่าทำหน้าที่หลักเพื่อแนะนำแนวทางให้กับมนุษย์ ไม่ได้เป็นเพียงใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกระตุ้นทัศนคติกันเท่านั้น การอ้างเหตุผลทางจริยะจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์และสามารถมีความสมเหตุสมผลเช่นเดียวกับกระบวนการอ้างเหตุผลโดยทั่ว ๆ ไป ทฤษฎีจริยศาสตร์ของแสร์ จึงนับได้ว่าเป็นทฤษฎีที่มีลักษณะการศึกษาทฤษฎีหนึ่ง

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะหฺทฤษฎีจริยศาสตร์ของ อาร์. เอ็ม. แสร์ ว่ามีลักษณะที่สำคัญเป็นอย่างไร โดยจะมุ่งวิเคราะหฺความลึกของแสร์ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ

ความหมายและหน้าที่ของคัมภีร์หรือภาษาจริยะ และการอ้างเหตุผลทางจริยะของแสรว่า เป็นอย่างไร ให้คำตอบที่มีความสำคัญต่อวิชาจริยศาสตร์อย่างไรบ้าง ทั้งนี้โดยมุ่งพิจารณา ทัศนยะของแสรที่แสดงไว้ในหนังสือ The Language of Morals และ Freedom and Reason เป็นหลัก นอกจากนี้ขอเขียนของแสรจากหนังสือเล่มอื่น ๆ ก็ได้นำมาใช้ ประกอบในการ เขียนวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีวิเคราะห์ความคิดหลักของ แสร ในแต่ละจุดที่สำคัญ ออกเป็นข้อ ๆ โดยจะใช้ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ที่เป็นหนังสือที่ แสร เขียนเอง ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ที่เป็นเอกสารที่ผู้อื่น เขียนไว้เกี่ยวกับความคิดของแสร โดยจะใช้วิธีการอ่าน เก็บความ ถอดความ และตีความหมาย ประกอบกับความคิดเห็นของผู้เขียนเอง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ทำให้ทราบถึงลักษณะที่สำคัญของทฤษฎีจริยศาสตร์ของแสร ซึ่งเป็นทฤษฎี จริยศาสตร์เชิงวิเคราะห์ที่ที่น่าสนใจของทฤษฎีหนึ่ง
2. ช่วยให้เห็นลักษณะและความหมายของคัมภีร์หรือภาษาจริยะ ในแง่มุมที่ต่าง จากที่เคยเข้าใจกันมา
3. ทำให้ทราบถึงกระบวนการของการอ้างเหตุผลทางจริยะวิธีหนึ่งซึ่งเป็นเรื่อง ที่เกิดขึ้นได้และสามารถมีความสมบูรณ์ผลในตัวเองได้